



งาน 103 ปี เทพสตรี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กัญญา บาร์นธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน 103 ปี เทพสตรี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (103rd Anniversary "Thepsatri towards Sustainable Development") ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 103 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อีกทั้งยังเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในปี 2566 เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในชุมชน และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โอกาสนี้ในช่วงพิธีเปิด คุณเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี, ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, พันเอก วรโชติ กาญจนโรจน์ รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 13, คุณอรพิน จิระพันธุ์วานิช นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี, ผู้บริหารสถานศึกษา คุณครู และนักเรียน จากจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี, ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมในพิธีเปิดกว่า 800 คน

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดเป็นการบรรยายพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย ผศ.ดร.กัญญา บาร์นธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/การบรรยายพิเศษระบบออนไลน์ การพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/การสัมมนา "ถอดบทเรียนสู่การพัฒนาต่อยอดต้นแบบโรงเรียนขนาดเล็ก 3 นุรี"/การสัมมนาโรงเรียนร่วมผลิต/การแสดงผลงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา/การประชุมถอดบทเรียนการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมและการประกวดการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม รวมถึงพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลนักเรียนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 36 คน, รางวัลโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 36 โรงเรียน, รางวัลสื่อเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต จำนวน 17 รางวัล, รางวัลนักศึกษาจัดกิจกรรมค่ายและทำสื่อ จำนวน 6 รางวัล, รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการครูพี่เลี้ยงฯ จำนวน 8 รางวัล, รางวัลโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการครูพี่เลี้ยงฯ จำนวน 8 รางวัล และรางวัลครูพี่เลี้ยงดีเด่น จำนวน 15 รางวัล



เทพสตรีรังบัวแก้ว

ฉบับที่ 527 ปีที่ 22 วันที่ 1 - 30 กันยายน พ.ศ.2566



กิจกรรมประชุมทางวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 (IAC : International Academic Conference 2023)

เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566 วันที่ 2 ของการจัดงาน 103 ปี เทพสตรี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กัญญา บาร์นธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 (IAC : International Academic Conference 2023) ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดเป็นการบรรยายพิเศษโดย Prof. Dr. Hannah Gerber จาก College of Education, Sam Houston State University ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Prof. Dr.Ted Yu-Chung Liu จาก Department of Education, National Pingtung University ประเทศ Taiwan และการนำเสนอผลงานวิจัยในด้านบริหารธุรกิจ, ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และด้านการศึกษา ในรูปแบบการนำเสนอระบบ Hybrid Meeting



งานแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ 2023 (IACE: International Academic and Cultural Exchange 2023)

เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566 วันที่ 3 ของการจัดงาน 103 ปี เทพสตรี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ 2023 (IACE: International Academic and Cultural Exchange 2023) ซึ่งจัดโดยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมีวัตถุประสงค์หลักสำคัญในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม อันนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเครือข่ายจากต่างประเทศ โดยงานแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ 2023 มีการจัดกิจกรรมใน 2 วัน คือระหว่างวันที่ 20 และ 21 กันยายน พ.ศ. 2566 และมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษนานาชาติ ครั้งที่ 9, การประกวดนำเสนอการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1, การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาตินักศึกษา ครั้งที่ 6 และการสัมมนาการศึกษาแบบมีผลลัพธ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21



๙๐วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 103 ปี

เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566 วันที่ 4 ของการจัดงาน 103 ปี เทพสตรี สู่อุปถัมภ์ที่ยั่งยืน และตรงกับวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 103 ปี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคุณดวงสมร วรฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมงาน

โดยเมื่อเวลา 07.49 น. ณ บริเวณลานธรรม และบริเวณด้านหน้าอาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นสิริมงคล ต่อมาเวลา 09.19 น. ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมีการแสดงส้มโม่ทေးยกถา โดยพระครูสุวัฒน์จันทโชติ เจ้าคณะอำเภอโคกเจริญ, พิธีเจริญพระพุทธมนต์, พิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์, ถวายผ้าไตร และถวายจัดปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ คุณเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี, พล.ต.สิทธิชัย คัดตะพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13, คุณวรภรณ์ คัดตะพันธ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 13, ผู้แทนจากศูนย์การทหารปืนใหญ่, คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ชมรมผู้อาวุโสเทพสตรี, สมาคมผู้ประกอบการและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และชมรมเพชรเทพสตรี ให้เกียรติร่วมงาน และในเวลา 13.39 น. ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี เป็นพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเพชรเทพสตรี แก่เพชรเทพสตรี ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 54 คน โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และนอกจากนี้ยังมีพิธีมอบทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รุ่นกลีบขลุ่ย 09 และ 11 โดยมอบให้แก่แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวน 9 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72,000 บาท



๙๐ พิธีปิดงาน 103 ปี เทพสตรี สู่อการพัฒนายั่งยืน

เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 วันสุดท้ายของการจัดงาน 103 ปี เทพสตรี สู่อการพัฒนายั่งยืน ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและบรรยายพิเศษภาพรวมผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จากนั้นในเวลา 10.00 น. เป็นพิธีมอบรางวัลประเภทต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย พิธีมอบรางวัลปฐนียาจารย์ และบุคคลดีเด่น มูลนิธิ รศ.สุรพันธ์ ยันต์ทอง/พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย โครงการการพัฒนาท้องถิ่นดีเด่น, นวัตกรรมดีเด่น, ผลิตภัณฑ์ชุมชนดาวเด่น/พิธีมอบรางวัล TRU Outstanding Teaching Award/พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Market Place/พิธีมอบเกียรติบัตรแก่อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป/พิธีมอบเกียรติบัตรขอบคุณผู้นำชุมชนสำหรับการให้ความอนุเคราะห์โครงการพัฒนาท้องถิ่นในการลงพื้นที่/พิธีมอบเกียรติบัตรขอบคุณผู้นำชุมชนสำหรับการให้ความอนุเคราะห์โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม/พิธีมอบเกียรติบัตรอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมและพิธีมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม



๙๐ งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี พ.ศ. 2566 “ด้วยรักและผูกพัน”

เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี พ.ศ. 2566 “ด้วยรักและผูกพัน” สำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งเป็นผู้ที่เปรียบเสมือนฟันเฟืองที่สำคัญในการปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะ ความตั้งใจที่อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย โดยในปีนี้มีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีคณาจารย์และบุคลากรที่เกษียณอายุราชการจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย รศ.ดร.กาสัก เตชะชันหมาก และ อ.ชุตินา ธนธรรมทัสน์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ผศ.คชา ศัยยกุล และ ผศ.สัญญาลักษณ์ ศุภนาม อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ, ผศ.ดร.ประสาร ฉลาดคิด อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, อ.พันธุ์ล มินวงษ์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คุณสมดา วินิจำทร หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, คุณสร้อยอนภา ศรีอัมพร และคุณศศิภา เกตุเจริญ บุคลากรสังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภายในงานได้มีพิธีมอบพวงมาลัย และของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ การกล่าวแสดงความรู้สึกของผู้เกษียณอายุราชการ การแสดงจากสโมสรอาจารย์ฯ และสโมสรเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สร้างความอบอุ่นและซาบซึ้งแก่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้ร่วมงาน



สมรภ.เทพสตรี จัดโครงการลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ Ho Chi Minh City Open University และร่วมหารือการจัดกิจกรรม กับ Ho Chi Minh City University of Technology

ระหว่างวันที่ 6 - 9 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ Ho Chi Minh City Open University และ Ho Chi Minh City University of Technology ประเทศเวียดนาม ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ นำคณะผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วย รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน-สำนัก ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมโครงการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ Ho Chi Minh City Open University ซึ่งนำโดย Prof. Dr. Nguyen Minh Ha อธิการบดี และร่วมหารือการจัดกิจกรรมกับ Ho Chi Minh City University of Technology ซึ่ง Prof. Dr. Sc. HO DAC LOC อธิการบดี มอบหมายให้ Prof. Dr. Nguyen Trung Kien รองอธิการบดี เป็นผู้แทนร่วมหารือ

โดยเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ Ho Chi Minh City Open University ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ Ho Chi Minh City Open University ประเทศเวียดนาม โดยมีสาระสำคัญตามบันทึกลงนามเพื่อให้เกิดความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษา การร่วมมือในด้านงานวิจัยและการนำเสนอผลงาน การวางแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนานโยบายและการสร้างความพร้อมตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การประสานงานในโครงการหรือกิจกรรมทางการศึกษาและการวิจัย และกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกัน สำหรับบันทึกลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีระยะเวลาของสัญญา 5 ปี คือระหว่างวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566 - 7 กันยายน พ.ศ. 2571 พร้อมกันนี้ได้มีการหารือเพื่อการทำกิจกรรมส่งเสริมวิชาการและวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การจัดการด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนในเรื่องการทำวิจัยร่วมกัน การตีพิมพ์วารสารนานาชาติ การเรียนการสอนออนไลน์ และและการเทียบโอนผลการเรียน

ส่วนในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ Ho Chi Minh City University of Technology ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารและคณาจารย์ของ Ho Chi Minh City University of Technology (HUTECH) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้วย เพื่อหารือร่วมกันในการจัดโครงการส่งเสริมวิชาการและวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ อาทิ การทำวิจัยร่วมกัน การแลกเปลี่ยนอาจารย์ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเรียนรู้ทางไกล และการทำแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในรูปแบบออนไลน์ทั้งในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรระยะยาว



สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จัดอบรมการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEX

เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ห้อง 24/206 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.สุภาวดี ศิริโกศาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for performance Excellence : EdPEX) ซึ่งจัดโดยสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้มีผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับคณะ ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ผู้อำนวยการกอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่เข้ารับการอบรม จำนวน 60 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้ารับการอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์และสาระสำคัญของการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX) อีกทั้งยังสามารถนำกรอบแนวคิดของการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX) ไปพัฒนาและบริหารจัดการหน่วยงานได้ และยังสามารถวิเคราะห์หาประเด็นที่ควรนำไปพัฒนา ปรับปรุงการบริหารจัดการหน่วยงานโดยใช้แนวความคิดของการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX) เพื่อจัดทำแผน หรือบริหารจัดการหน่วยงานได้ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ่นเคย อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม



มรภ.เทพสตรี ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและการเสวนาภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านการบริหารจัดการระบบและกลไกนวัตกรรมพร้อมใช้ APP Tech

เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.อรุณี เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผศ.นนทรรัฐ บำรุงเกียรติ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและการเสวนาภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านการบริหารจัดการระบบและกลไกนวัตกรรมพร้อมใช้ Appropriate Technology (App Tech) ภายใต้โครงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนและสมรรถนะภาคีเครือข่าย (โครงการที่ 2) ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สำหรับงานครั้งนี้มีผู้แทนจากที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ, หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง และเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบและประสานโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าร่วมงานจำนวน 120 คนโดยภายหลังเสร็จสิ้นการจัดงานจะเกิดความร่วมมือในการพัฒนาสนับสนุนร่วมกับหน่วยบริหารจัดการทุนวิจัยเพื่อสื่อสารระบบและกลไกของแอปพลิเคชันนวัตกรรมพร้อมใช้ Appropriate Technology (App Tech) อีกทั้งยังเกิดการพัฒนาระบบและการใช้ระบบและกลไกของแอปพลิเคชันพร้อมใช้ Appropriate Technology (App Tech) ภายในเครือข่ายราชภัฏสู่การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด



๙ มรภ.เทพสตรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองเขาสงาเขต อ.ณฤถ์ ประจวบฯ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 8 ของจังหวัดลพบุรี ร่วมกับพระภิกษุสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ซึ่งจัดโดยจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี และสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดลพบุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี สำหรับพิธีนี้ได้กำหนดให้มีการจัดทั้งสิ้น 11 ครั้ง ตลอดทั้งปี พ.ศ. 2566 โดยในครั้งที่ 9 จะจัดขึ้นในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ วัดอัมพวัน (ธ) ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี



๙ การประชุมบุคลากร มรท. เพื่อเตรียมการจัดการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อเตรียมการจัดการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 พร้อมกับชี้แจงเรื่องบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ การรายงานผลการดำเนินงานในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และแผนการดำเนินงานในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โอกาสนี้ ผศ.ดร.กันพัฒน์ กิตติธัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ บรรยายเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย บรรยายเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ สำหรับการประชุมครั้งนี้มีบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน เข้าร่วมการประชุมจำนวน 562 คน และในช่วงสุดท้ายของการประชุมได้เปิดโอกาสให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็น ปัญหา และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้วย สำหรับการประชุมในครั้งนี้จัดโดยสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี



๙ สำนักงานอธิการบดีจัดอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ห้อง 24/206 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติธัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ซึ่งจัดโดยสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมการอบรมจำนวนกว่า 70 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้ารับการอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายในการปฏิบัติงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ อีกทั้งยังทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติงานโดยได้รับความกังวลต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธนภัทร บัจฉิมม คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย



ชมรม.เทพสตรี จัดอบรมหนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งดวงใจ สานสัมพันธ์น้องพี่เทพสตรี สู่อการพัฒนามหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ราวิทรธา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ชลบุรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งดวงใจ สานสัมพันธ์น้องพี่เทพสตรี สู่อการพัฒนามหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน รุ่นที่ 2" ซึ่งจัดโดยกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี และสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำหรับการอบรมครั้งนี้ มีบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 80 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นโครงการผู้ร่วมโครงการจะเกิดพลังคิดเชิงบวก มีทัศนคติและแนวความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) เชิงสร้างสรรค์ มีหลักและทักษะการบริหารงานอุดมศึกษา เข้าใจทิศทางการยุทธศาสตร์และความท้าทายของสถาบันอุดมศึกษาในบริบทแห่งการเปลี่ยนแปลง จะเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร ระดับต้นและระดับกลางของสถาบันอุดมศึกษา รับทราบนโยบายและแผนการบริหารอุดมศึกษา แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อกระบวนการอุดมศึกษาไทย การบริหารงานกิจการนักศึกษา การบริหารงานด้านกายภาพสิ่งแวดล้อม พลังงาน และการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ อีกทั้งยังเกิดความรู้ความเข้าใจในการบริหารการพัฒนางานวิชาการและงานวิจัยเพื่อการพัฒนากำลังคนและขีดความสามารถในการแข่งขัน การประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการที่ตอบโจทย์ท้าทายของสังคม นอกจากนี้ยังเกิดการทำงานร่วมกับผู้อื่น สร้างทีมงานและพัฒนาเครือข่าย และเข้าใจบทบาทผู้นำและการบริหารทีมงานในบริบทแห่งการเปลี่ยนแปลง และสามารถทำงานในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คือระหว่างวันที่ 24 - 26 กันยายน พ.ศ.2566 โดยในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2566 เป็นการบรรยายหนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งดวงใจ : จากนโยบายสู่แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดย ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/การบรรยายการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ โดย คุณพันธจักร ว่องปรีชา อดีตนักการทูต ที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำ ผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท เดอะ ดิโพลแมท เน็ตเวิร์ค จำกัด วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2566 เป็นกิจกรรมกลุ่มสร้างสรรค์ความสุข Workshop โครงการมหาวิทยาลัยความสุข "How to Make TRU a Happy Workplace" โดย ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติธวัชวัลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ/การระดมสมองทำโครงการ "How to Make TRU a Happy Workplace" ในรูปแบบ One-page presentation/กิจกรรม Avenger Sports และการประกวดการแสดงประจำกลุ่มใน Theme "TRU Super Hero" ส่วนในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566 เป็นการนำเสนอ สะท้อนความคิด จากการทำกิจกรรม และการมอบรางวัลในกิจกรรมต่าง ๆ



สรุปกิจกรรมประจำเดือน
เดือนกันยายน 2566



TRU Channel

จัดทำโดย

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

321 ถนนนารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

โทรศัพท์ 036-427485 URL : <http://www2.tru.ac.th>